



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๖๐

เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรียบเรียง นางสาววัชรภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑
สำนักวิชาการ
ออกอากาศ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่สำคัญยิ่ง ปัญหาหนึ่ง ที่มีการกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน มีความลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก และยังไม่มีความชัดเจนโดยง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความจำเป็นและสำคัญมาก เพราะจะทำให้การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของเอกภาพและประสิทธิภาพในการบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน

ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน ๔๙ คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ทั้งอิสลาม พุทธ และศาสนาอื่น กลุ่มสตรี และสื่อมวลชนในพื้นที่ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี มีอำนาจหน้าที่ เช่น ให้ความเห็นในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คำปรึกษาเสนอแนะ ร่วมมือและประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการเห็นว่าสมควรได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา แสวงหาข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงาน เป็นต้น

ต่อมาในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่า องค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ แทนสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นของเดิม

สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นใหม่ มาจากผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยการพิจารณาร่วมกันของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่เกิน ๔๕ คน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวนไม่เกิน ๕ คน รวมเป็น ๖๐ คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเสนอแนะ ร่วมมือและประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการเห็นว่าสมควรได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะทำให้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งน่าจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นและสะสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความพยายามของรัฐในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ให้เบาบางลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สังคม อีกทั้งทำให้เศรษฐกิจมั่นคงเพิ่มขึ้นด้วย



บรรณานุกรม

- “คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” (๔ เมษายน ๒๕๕๙). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๙ ง, น. ๓๕-๓๗.
- “บอร์ดดับไฟใต้” สานงานยุ่งเหยิง โจทย์ใหญ่...ต้องแก้ปมให้ตรงจุด. (21 เมษายน ๒๕๕๙). **เดลินิวส์**.
น. ๑ (บน), ๒. สืบค้นจากฐาน ข้อมูล iQNewsClip
- “พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓” (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก, หน้า ๑-๑๖